

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : 5 ส.ย. 2561 Page : 1,11

No : 61182369

# สั่งนายกฯสั่งเลิก'กองทุนน้ำมัน' ชิง'เอราวัณ-บงกช'รัฐถือหุ้น25%

ผู้จัดการรายวัน 360 - "รสนา" ทวงสัญญา "บี๊กตุ" เคารพกฎหมาย สั่งยกเลิก "กองทุนน้ำมัน" หลังผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัย ตั้งขึ้นไม่ชอบ แต่ผ่านมา 4 ปี ยังไม่มีอะไรคืบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจงเงื่อนไขหลักประมุขเอราวัณ-บงกช 25 ก.ย.นี้ ต้องมีชื่อรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชน ถือหุ้นสูงสุดไม่เกิน 25% พร้อมจ่อทบทวนสำรองไฟรายภาค ป้องกันปัญหาไฟดับ และลดสำรองน้ำมันดิบเหลือ 3% ลดต้นทุนน้ำมัน "วัชระ" เรียกกร้องนายกฯ ตรวจสอบ กกพ. ผลักภาระให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพง

) อ่านต่อหน้า | 11

# จึนายกฯล้งเล็ก“กองทุนน้ำมัน” ซึง“เอราวณ-บงกช”รัฐขอหุ้่น25%

**ผู้จัดการรายวัน360** - “รสนา” ทวงสัญญา “บิกดู” เคารพกฎหมาย ล้งยเล็ก “กองทุนน้ำมัน” หลังผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัย ตั้ง ซึนไม่ชอบ แต่ผ่านมา 4 ปี ยังไม่มีอะไรคึบ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจงเงื่อนไขหลักประมุขเอราวณ-บงกช 25 ก.ย.นี้ ต้องมีชื่อรัฐ รัฐวิสาหกึจ หรือองค์กรมหาชน ถือหุ้่นสูงสุด้ไม่เกิน 25% พรือมจ้อ ทบทวนล้งรืองไฟรายภาค บ้องกันปัญหาไฟดับ และลลดล้งรืองน้ำมัน ดึบเหลือ 3% ลลดันทุนน้ำมัน “ว้ชระ” เร็ยกร้องนายกฯ ตรวจลสอบ กกพ. ผลักการะให้ประชชนจ่ายค้ไฟแพง

ผู้ล้อชวรายงานว้ วานนี้ (4 มิ.ย.) นางรสนา โตลึตระกุล อตึต ส.ว.กรุงเทพฯ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงพล.อ.ประยูรท์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชชาติ (คสช.) โดยระบว้ว้ ท้่านนายกฯ ประยูรท์เร็ยกร้องประชชนให้ เคารพกฎหมาย ดั้งนั้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ประชชนจึงขอวิงวน ให้ท้่านนายกฯ เคารพกฎหมายเช่นกัน!!

วานนี้ (5 มิ.ย.) จะครบ 4 ปี ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีคำวินิจฉัย ว้ กองทุนน้ำมันถูกตั้งซึนมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีหนังสือ ถึงพล.อ.ประยูรท์ ให้ยเล็กกองทุนน้ำมันเมือวันที่ 5 มิ.ย. 2557 แต่จนบัดนี้ ท้่านนายกฯ ยังไม่ด้เนินการแต่ประการใด ยังคงปล้อย ให้มีการทำมึดกฎหมายต่อไปจนจะครบ 4 ปีแล้ว ไม่ต่างจากกรณี ท้อก้าชในทะเล ที่กรรมการตรวจเงินแผ่นดินวินิจฉัยว้ย้งมีการแบ่ง แยกทรัพย์สินคึนแผ่นดินย้งไม่ครบถ้วน แต่ท้่านนายกฯ ก็ไม่ด้เนิน การให้เป็นไปตามการตรวจลสอบเช่นกัน ท้่านนายกฯ เร็ยกร้องให้ ประชชนเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย หากนายกฯ ทำตัว เป็นแม่ปูที่เดินคดเคี้ยวไม่ตรง

ด้านนายศึรี จึระพงษ์พันธ์ รุมว.พลังงาน กล่าวในงานสัมมนา ผู้เข้าร่วมประมุข (Bidder Conference) เพื่อเป็นเวทีถาตอบ ถึยว้กับการย้ขอสิทธิล้งรืองและผลิตปิโตรเลียมแปลงล้งรืองเอราวณและบงกช ให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น (PQ) ว้ กรม เชื้อเพลิงธรรมชาติได้ทำความเข้ใจในประเด็นหลักๆ โดยเฉพาะ การกำหนดให้ผู้ที่เข้าร่วมประมุขต้องเสนอให้หน่วยงานรัฐเข้ไปถือ หุ้่นในล้งส่วนสูงสุด้ไม่เกิน 25% ได้ เนื่องจากแหล่งก้าชฯ ดังกล่าว ถือเป็นสมบัติของคณไทยมีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงาน

“หน่วยงานรัฐ หมายถึงครอบคูลมถึงรัฐวิสาหกึจและองค์กร มหาชน ที่จะเข้มาถือหุ้่น เช่น กรมเชื้อเพลิง กระทรวงการคลัง ก็ได้ บมจ.ปตท. บางจาก การบินไทย ได้หมด ซึงรัฐจะสงวนสิทธิเอาไว้ ให้ 25%” นายศึรีกล่าว

นอกจากนี้ ยังต้องซึ้แจงกรณีการโอนทรัพย์สินและการ รือถอนแทนผลึตระหว้งผู้ประกอบการรายใหม่กับรายเก้า ซึงทาง กรมเชื้อเพลิงได้ออกประกาศหลักการดังกล่าวแล้ว รวมถึงการเสนอ แผนการลงทุนภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่การผลิตต้องต่อเนื่อง และราคาถ้าชธรรมชาติที่ บมจ.ปตท. จะเป็นผู้รับ ชื่อหลักในเบื้องต้น เป็นต้น ซึงรัฐกำหนดให้ย้ขอเสนอต่อกรมเชื้อ เพลิงธรรมชาติในวันที่ 25 ก.ย.นี้ คาดว้จะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ประมุขล้งรืองในเดือน ธ.ค.2561 และจะใช้เวลากการเจรจาสัญญา PSC และลงนามกับผู้ชนะประมุขได้ภายในเดือน ก.พ.2562

สำหรับกรณีไฟฟ้าดับบริเวณกว้างเมือวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา จากอุบัติเหตุฟ้าผ่าระบบส่งน้่าน-โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว นายศึรี กล่าวว้ เป็นล้งที่ไม่คาดคึต แต่ กพฟ. ได้แก้ชสถานการณ์ได้เร็ว

ซึงซึ้ให้เห็นถึงล้งรืองไฟฟ้ามีความสำคัญ จึงล้งให้ กพฟ. ไปพิจารณา ทบทวนตัวเลขล้งรืองไฟฟ้าที่กำหนดเกณฑ์ไว้ 15% ที่ควรพิจารณา ดูเป็นรายภาค ซึงจะนำไปปรับในแผนพัฒนาถ้าล้งการผลิตไฟฟ้า (PDP) ใหม่ ส่วนการล้งรืองน้ำมันนั้น มีนโยบายจะลลดล้งรืองเฉพาะ น้ำมันดึบ 6% เหลือ 3% ซึงจะช่วยลลดันทุนราคาน้ำมันได้

นายว้ระศึกดิ์ พ้งรัตมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าว ว้ หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกึจที่เอกชนต้องเสนอการร่วมทุน (state shareholder) ไม่เกิน 25% นั้น จะต้องเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวง การคลังแนะนำ และรัฐจะสงวนสิทธิการเข้ร่วมถือหุ้่นดังกล่าว โดย ผู้ที่เข้ย้ประมุขในวันที่ 25 ก.ย. จะต้องเสนอรายชือหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกึจเข้มาล้งส่วนสูงสุด้ 25% จากนั้นรัฐโดยกระทรวง พลังงานร่วมกับกระทรวงการคลังจะพิจารณาว้จะอนุมัติตามนั้น หรือไม่ หากไม่อนุมัติ ก็จะใช้เลือกหน่วยงานที่เหมาะสมให้แล้วนำ เสนอสู้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

ล้าหรับผู้ที่ผ่าน PQ และมีสิทธิที่จะย้ประมุขในฐานะเป็นผู้ ด้เนินการหรือ Operator จะมี 4 ราย ได้แก่ 1.เชฟรอน ไทยแลนด์ โฮลดิ้ง 2.บมจ.ปตท.ล้งรืองและผลิต จ้กักัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. 3.บริษัท โททาลล้งรืองและผลิต (ประเทศไทย) และ 4.มูบาดาล ลาปิโตรเลียม โดยบริษัท OMV Aktiengesellschaft จากออสเตรีย แม้ว้จะผ่าน PQ แต่ไม่ได้อเสนอจ่ายเงินในการเข้ร่วมประมุขและ เข้ห้อง Data Room จึงไม่สามารถย้ประมุขในฐานะ Operator ได้ แต่จะสามารถเข้เป็นพันธมิตรร่วมทุน (พาร์ทเนอร์) ได้

นายสมพร ว้องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว้ กรณีที่กำหนดให้หน่วย งานรัฐหรือรัฐวิสาหกึจเข้ถือหุ้่น 25% เป็นเรื่งที่ดีที่จะถือให้เกิด ประโยชน์สูงสุด้ต่อประเทศไทย และเป็นเกณฑ์ที่ทั่วโลกสามารถ สงวนสิทธิไว้ได้ ส่วนที่ล้ง ปตท.สผ. จะจับมือกับใครและดึงใครมา ร่วมทุน คงต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง

วันเด็ยว้กันนี้ ที่ศูนย์บริการประชชน สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี (ฝั่ง ก.พ.) นายว้ระ เพชรทอง อตึต ส.ส.บัญชีรายชือ พรอประชชนิปตย์ ได้เดินทางไปย้ยหน้ล้งถึง พล.อ.ประยูรท์ ขอ ให้ตรวจลสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรณีเฉล็ยค้าใช้จ่ายการล้งรืองสายส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า เอกชนมาไว้ในบิลค้าไฟฟ้า

นายว้ระกล่าวว่า นายดิเรก ล้าวัณย์ศึรี ประธาน กกพ. และ นายกึวิน ทั้งสุพานิช เลขาธิการ กกพ. ได้จัดประมุขโรงไฟฟ้าขนาด 5,000 เมกะวัตต์ ที่จ้เป็นต้องล้งรืองระบบสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมจากโรงงาน ไฟฟ้าเอกชนใหม่ ในวงเงินประมาณ 1 หมื่นล้่านบาท โดยให้การไฟฟ้า ฝ่ายผลิต เป็นผู้ด้เนินการ และระบว้ว้การล้งรืองระบบสายส่ง จะไม่ เป็นภาระต่อกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพราะจะค้านวณการลงทุนค้าไฟฟ้า โดยเสนอให้นายพงษ์ศึกดิ์ รัตตพงศ์ไพศาล รุมว.พลังงาน สมัย รัฐบาล น.ส.ย้งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกฯ เข้รับรองผลการเจรจ กับเอกชนในเรื่งดังกล่าว ซึงตนเห็นว้เป็นการผลักการะให้ประชชน

ดั้งนั้น จึงขอให้ กพฟ. ยเล็กเรื่งดังกล่าว และขอให้ พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รุมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ที่เคยตรวจลสอบเรื่งดังกล่าว ออกมาซึ้แจงผลลการตรวจ ลสอบ และขอให้นายกฯ ส่งเรื่งให้ ป.ป.ช. ตรวจลสอบว้กรณีนี้มีการ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยหรือไม่